

ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย ข้อมูลเชิงลึกจาก AI ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้อง พึ่งพาทีม Data Science



เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจด้วย Infor Augmented Intelligence Service (AIS) โซลูชันสำเร็จรูปที่มาพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

รับข้อมูลเชิงลึกที่ตรงจุด โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือทรัพยากรในการสร้างโมเดล AI ของคุณเอง โดยเพียง 90 วัน คุณก็จะได้ข้อมูลเชิงคาดการณ์และคำแนะนำที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

Infor AIS ช่วยให้การเข้าถึง AI เป็นเรื่องง่ายด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

Infor AIS เป็นบริการที่ออกแบบมาให้ช่วยคุณแก้ปัญหาทางธุรกิจสำคัญได้ตรงจุด ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เราช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อธุรกิจของคุณ



สำรวจศักยภาพของ AI ไปด้วยกัน

ตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนจนถึงการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เราเป็นพันธมิตรที่จะช่วยให้คุณค้นหาว่า AI สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าได้อย่างไร และทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง 90 วันเท่านั้น



เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย

ยกระดับความแม่นยำในการตัดสินใจ ด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และข้อมูลของเราที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ



เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน

เริ่มต้นแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุด พร้อมวางแผนสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมของคุณปรับตัวและใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



ในเวลาเพียง 90 วัน เราสามารถช่วยคุณได้:

- คาดการณ์ความต้องการในอนาคต สำหรับผู้นำด้าน Supply Chain
- แนะนำสินค้าเฉพาะบุคคล สำหรับผู้นำทีมขาย
- จัดการระดับสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้นำด้านปฏิบัติการ
- ปรับกลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้นำด้านการเงิน
- ลดค่าใช้จ่ายและคาดการณ์การขาดเสียหาย สำหรับผู้นำด้านทรัพย์สิน
- ตรวจจับความผิดปกติทางการเงิน สำหรับผู้นำด้านการวางแผน

ก้าวนำธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จ

เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นพลังแห่งการแข่งขันด้วยโซลูชัน AI สำเร็จรูปของเรา รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เหมาะกับข้อมูลของคุณโดยเฉพาะ ทั้งในบริบทธุรกิจและรายละเอียดเฉพาะของอุตสาหกรรม ช่วยให้ทุกแผนกตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่จะช่วยดูแลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้คุณโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาสำคัญใน 6 ด้านหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณอย่างเต็มที่

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

เพิ่มประสิทธิภาพการขาย

83%



เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

รายการตรวจสอบด้วยตนเองโดยพนักงานประจำปีกว่า

900k

ขณะนี้เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติแล้ว



ลดต้นทุนสินทรัพย์

เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการจัดการซัพพลายหลัก

90%



คาดการณ์ความต้องการในอนาคต ที่มีมูลค่า

\$1.3 ล้าน

ที่พบความผิดปกติในเวลาระยะเวลา 2 เดือน



ปรับกลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสม

มีความถูกต้อง แม่นยำในการคำนวณอัตรากำไรจากเชื้อเพลิง

99.99%



บริหารจัดการประสิทธิภาพแรงงานแรงงาน

ประหยัดเวลาต่อสัปดาห์ได้ถึง

10 ชั่วโมง

ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล



เกี่ยวกับ Infor

Infor เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับธุรกิจให้อุตสาหกรรมเฉพาะทาง Infor สร้างโซลูชันครบวงจรในรูปแบบคลาวด์ โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data Science) และผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันมีองค์กรกว่า 67,000 แห่งทั่วโลกที่ไว้วางใจ Infor ในการช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงในตลาดและบรรลุการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในระดับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ

infor.com

ลิขสิทธิ์ © 2025 Infor สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ เครื่องหมายการค้าและการออกแบบที่ระบุไว้ในที่นี่เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Infor และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทสาขาที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี่เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
EB-TH-1224-1866-86a62pqxw-1

พลิกโฉมธุรกิจของคุณ
ด้วย AI ค้นพบศักยภาพที่เป็นไปได้ไปกับ Infor

เรียนรู้เพิ่มเติม

